

BIZอัพเกรด"ชื่อ" เป้าหมาย5.13บาท กำไรQ2โต200%

"BIZ" คว่ำราคาเป้าหมายใหม่ 5.13 บาท โบรคเกอร์อัพเกรด เซียร์ "ชื่อ" คาดงบไตรมาส 2 จ่อฟื้นกำไร 24 ล้านบาท โตทะลัก 200% อานิสงส์ส่งมอบงานลูกค้าเพียบ ต้นแบ็กล็อกเต็มมือ 1,550 ล้านบาท หลังสุบงานใหญ่โรงพยาบาลจุฬาฯ

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระบุว่า ขณะนี้ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นบริษัท บิลซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ขึ้นเป็น 5.13 บาท พร้อมกับปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ" จากเดิม "ถือ" และคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/60 จะเติบโตขึ้น 5 เท่าตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก

อ่านต่อหน้า 27

BIZ

โดยฝ่ายวิจัยคาดการณ์ในไตรมาส 2/60 จะอยู่ที่ประมาณ 24 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 8 ล้านบาท และยังเติบโตกว่า 5 เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกที่มีกำไรสุทธิ 4 ล้านบาท เพราะคาดว่าจะส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้กับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ มูลค่า 170 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังคาดว่าจะรับรู้รายได้จากการบริการและก่อสร้างอาคารสำหรับเครื่องฉายรังสีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกประมาณ 40 ล้านบาท ขณะที่ทิศทางการดำเนินงานจะปรับตัวลงสู่ระดับ 22-24% จากเดิม 29% เนื่องจากเครื่องฉายรังสีมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่ารายได้จากการให้บริการ อีกทั้งในไตรมาส 3/60 คาดจะมีรายได้ 220 ล้านบาท เติบโต 5% จากไตรมาสแรก จากการส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และที่กัมพูชา ขณะที่ฝ่ายวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์

กำไรปี 2560 ขึ้น 8% มาอยู่ที่ระดับ 68 ล้านบาท ลดลง 3% จากงวดปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 70 ล้านบาท ส่วนงวดปี 2561 ได้ปรับเพิ่มกำไรขึ้น 7% มาอยู่ที่ระดับ 74 ล้านบาท จะคิดเป็นการเติบโต 8% จากงวดปี 2560

สำหรับการปรับเพิ่มกำไรเนื่องจากมีมุมมองเชิงบวกในการเติบโตของรายได้หลังได้งานใหญ่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่วยหนุนแบ็กล็อกพุ่งขึ้นสู่ 1.55 พันล้านบาท ประกอบกับทางบริษัทยังอยู่ระหว่างเสนองานกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนอีก 8-10 แห่ง มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท โดยคาดว่าจะทราบผลในปีหน้าและเป็นปัจจัยหนุนต่อการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ ล่าสุดทางบริษัทได้งานขนาดใหญ่จากโรงพยาบาลจุฬาฯ มูลค่า 1.2 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทลงนามสัญญาก่อสร้างและจัดหาเครื่องฉายรังสีอนุภาคโปรตอนกับโรงพยาบาลจุฬาฯ มูลค่า 1.2 พันล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 40 เดือน โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างอาคารมูลค่า 236 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 20 เดือน คาดเริ่มดำเนินงาน มิ.ย. 60 และเครื่องฉายรังสี มูลค่า 964 ล้านบาท จะส่งมอบในปี 2563 จึงช่วยหนุนแบ็กล็อกของบริษัทมาอยู่ที่ระดับ 1.55 พันล้านบาท และจะรับรู้รายได้ไปถึงปี 2563

ด้านนายสมพงษ์ ชิมิกิตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ เปิดเผยในช่วงที่ผ่านมาว่า ล่าสุดทางบริษัทได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจของ BIZ สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา 40 เดือน โดยเครื่องรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนนับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและแพทย์ผู้ทำการรักษาให้มีทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น และถือเป็นเครื่องแรกที่ใช้ในอาเซียนด้วย ■